

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

นำเสนอเมื่อ : 27 เม.ย. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2724 เรื่อง
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า
 สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๗/๒๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการประกวดฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามโครงการประกวด
รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมภูเขางาม
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงส่งประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายชื่อในประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๐๙



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง และปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญ ของข้าราชการและบุคลากรดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการกระตุ้น ให้บุคลากรทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน และองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการประเมินจากเอกสารสรุปผล การปฏิบัติงาน การจัดนิทรรศการผลงานดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยตัวเอง และการตรวจสอบจากข้อมูล เชิงประจักษ์ ประกอบกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ได้หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน ดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. ประกาศผล
2. หนังสือนำเสนอ

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันศุกร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2562